

ที่ นร ๐๐๑๙/๐๒๕๕๓๒



ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ถนนศูนย์ราชการ นร ๗๓๐๐๐

๗๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบทดสอบความเร็วบริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด  
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง แบบ MPLS ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด และให้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านเส้นสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งบริษัทที่เป็น คู่สัญญากับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) โดยให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ จึงขอให้อำเภอ มอบหมายพัฒนาการอำเภอ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

๑. กรมการพัฒนาชุมชน ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านเส้นสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า ๘๕/๖๕ Mbps (ค่า Download ๘๕ Mbps และ ค่า Upload ๖๕ Mbps) ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

๒. ตรวจสอบความเร็ววงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ผ่านเส้นสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ความเร็วที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐/๕๐ Mbps รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทางช่องทาง กลุ่มLine พช.นครปฐม ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ <http://www.speedtest.net> หรือ <http://speedtest.adslthailand.com>

๓. ให้บริการแพลตฟอร์มประชุมทางไกล (Cisco Webex Meeting) ซึ่งมีลิขสิทธิ์การใช้งาน ในการเปิดห้องประชุมพร้อมกันได้อย่างน้อย ๔ ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Users รวมถึงเชื่อมต่อเข้ากับระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) รุ่น Meeting ๑,๐๐๐ ที่กรมการพัฒนาชุมชน ใช้งานในปัจจุบัน และสามารถรองรับการประชุมระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผ่านระบบเครือข่ายได้

๔. หากวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของหน่วยงาน เกิดเหตุขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นายธีระชัย อุทัยศร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๗๐๘ ๗๗๙๓ เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำรวมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

๕. กรณีอุปกรณ์ที่เป็นเครือข่ายสัญญาณความเร็วสูงขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้ได้ ตามปกติ และไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ บริษัทคู่สัญญาจะจัดหาอุปกรณ์ชุดใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าของเดิมมาทดแทน โดยหน่วยงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากต้องการเคลื่อนย้ายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ขอให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนก่อนดำเนินการทุกครั้ง

/จ. หากมี...

๖. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่นางสาวกัญธิษา ปีสวาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๘๑ ๓๒๙๖ และนายภุชชัญญ์ เพ็ญภักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๒๘๙ ๗๔๙๗ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทิพพรณ ไชยูปถัมภ์)

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร, โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๐๒๓-๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย